



■ ■ ■ มีการร้องทุกข์อยู่ตลอดเวลาว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร รามอินทราช่วงชอชมรามอินทรา 34 และอีกหลายจุดปล่อยน้ำออกจากที่ก่อสร้างชนิดมักง่ายเอาแต่ได้ลงบนถนน ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนสาหัส ช่วงฤดูฝนพอรับได้ แต่เมื่อหมดฝนแล้วก็ยังปล่อยน้ำออกมาลักษณะต่างๆ ไร้ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดตามมา อาทิ ความสกปรก ถนนลื่นไหล เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อรถวิ่งเหยียบน้ำแล้วสาดกระเด็นสู่รถอีกคันทั้งด้านข้างและด้านหลัง เนื่องจากบางครั้งรถวิ่งไปและไม่รู้ว่าถนนตรงนั้นมีน้ำ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวแล้ว ยังคล้ายเหมือนดูถูกดูแคลนประชาชนด้วยว่า “ไม่มีปัญหาต่อรองหรือเรียกเรื่อง” ทำให้เพียงแค่การดูน้ำออกจากจุดก่อสร้างให้ถูกต้องด้วยการใช้สายยางต่อลงท่อริมถนนบริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงไม่มีสมองคิดปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือว่าการใช้สายยางมันสิ้นเปลืองงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มไปอีก ในขณะที่ชกกันกรมทางหลวงเจ้าของโครงการก็ไม่ควร “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” จนล้มความอัปมงคลที่เกิดขึ้น โฉนจึงไม่จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงคอยควบคุมตรวจสอบดูแลกันบ้าง สิ่งไหนผิดก็ว่ากล่าวตักเตือนให้แก้ไขเสีย การนิ่งและดูดายของกรมทางหลวงก็เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ก่อสร้างกระทำคามผิด... ■ ■ ■ นี่ก็ขอประเด็นข้อร้องทุกข์ ซึ่ง

“ไผ่ภู” ได้เข้าไปดูมาแล้ว ปรากฏมีน้ำไหลออกสู่อากาศหรือถนนจริง และมีหลายจุดทั้งถนนรามอินทรา, ถนนรามคำแหง, ถนนสีหบุรานุกิจ, มินบุรี ล้วนไม่มีสายยางส่งลงท่อเหมือนดังที่ชาวบ้านร้องเรียน ถือเป็นการกระทำที่เหยียดหยามความรู้สึกของประชาชนคนใช้รถใช้ถนนอย่างโรยโรยนั้น ขอมรับช่วงฝนตกไม่มีปัญหาใดๆ เพราะผู้คนเข้าใจ... ■ ■ ■ มีข้อสงสัยกันว่าเพราะเหตุใดจึงต้องโยกย้ายสลับสับเปลี่ยน ผอ.เขตกันเพียงไม่กี่คน คำตอบเป็นเรื่องปกติ และถือว่าบางเขตโยกให้ตามสายทาง “ถูกขอผ่านทางผู้ใหญ่มุม” ทว่าบางเขตว่ากันว่าถูกย้ายเพราะทำงานไม่เข้าตาผู้ว่าฯ กทท. จึงถือโอกาสโยกซึ่งไม่เกี่ยวกับการร้องขอใดๆ และตรงนี้ก็ยังมีข้าราชการหลายคนแสดงความคิดเห็นตรงๆ เช่นกันว่าที่ผ่านมา ถ้าผอ.เขตคนใดบกพร่องไม่สนองนโยบายผู้ว่าฯ กทท. แล้วเหตุใดจึงไม่นำไปเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทาง แล้วปรับตั้งคนอื่นเข้าไปแทน หรือก่อนพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำไมมองกันไม่ออกว่าเป็น “เนื้อเพชรหรือซีกเพชร” คนที่มีความสามารถมีเพียงถ้า กทท. รู้จักใช้คนที่มีความสมบัตินั้นซึ่งไร้เส้นสาย บุคคลที่มีความสามารถเหล่านั้นก็จะเข้าไปจับเคลือบนโยบายได้อย่างมีนัยสำคัญ บางเขตตัว ผอ.เขตชื่ออะไรผู้ว่าฯ กทท. ก็ยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำ บางเขตตัว ผอ.เขตก็ไปยุ่งกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แบบ “บ้านเลือดนำเกลียด” เกินงาม สุดท้ายก็ถูกประณามจากลูกน้องว่าเห็นแก่ประโยชน์ อนิจา ผอ.บางคนทำงานดีเชื่อมกลับถูกมองข้าม เวิร์กจริง ๆ ผับดำ กทท. ... ■ ■ ■

ไผ่ภู